



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายภาษี

ประวัติการแก้ไข

04	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
03	01/11/64	แก้ไขทั้งฉบับ
02	01/01/64	เพิ่มเติมเรื่องการศึกษา กฎ ระเบียบแนวปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ในข้อที่ 4
01	01/01/63	เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แนวปฏิบัติด้านภาษี ในข้อที่ 2
00	25/05/61	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



นโยบายภาษี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เพื่อสาธารณะ และสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายภาษี เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท และบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ถึงปัจจัย หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้กลุ่มบริษัทเสียภาษีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พร้อมแนวทางการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดต่อกลุ่มบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และจริยธรรมที่ดี ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวมีดังนี้

1. ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม
2. มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานที่ต้องหาคำตอบในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยการศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหารือกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามโครงสร้างภาษีที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงพิจารณาถ่วงดุล สร้างประเด็นผลกระทบ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับปรุง หรือจัดทำแนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เป็นปัจจุบัน
3. นำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา และบริหารการชำระ และขอคืนภาษีอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการศึกษา กฎ ระเบียบแนวปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้อง หากมีการลงทุนในบริษัทใหม่เสมอ โดยมุ่งหมายให้ การเสียภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด โดยไม่มีการโอนผลกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า และไม่อาศัยหลักการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
4. หากมีการลงทุนในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ไปลงทุน และหากประเทศนั้นเป็นประเทศที่ไทยได้ลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อน กลุ่มบริษัทจะต้องวางแผน ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพื่อลดภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ
5. จัดโครงสร้างภาษีให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเหตุผลทางการค้า รวมถึงไม่มีการจัดโครงสร้างทางภาษีที่ผิดปกติเพื่อเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยง (Tax Avoidance) และหลบหนีภาษีในประเทศที่มีการดำเนินกิจการ (Tax Havens)
6. การกำหนดราคาโอนของบริษัท เป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด (Arm’s Length Principle) โดยบริษัทถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าราคาสำหรับธุรกรรมที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เข้าทำ เป็นไปตามราคาซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน
7. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนความเสี่ยงในเรื่องนี้ทุกปี

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายภาษี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้